

VŨ THƯ

Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Trên 7.800ha lúa xuân của huyện Vũ Thư hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rõ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Nông dân Vũ Thư tập trung chăm sóc, chủ động phòng trừ sâu bệnh sớm để bảo vệ an toàn cây lúa non.



Ông Bùi Thanh Nhân, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) bón phân hoai mục cho lúa xuân.

Năm nay, sau gieo cấy, nhiệt độ và độ ẩm không khí thường xuyên duy trì ở mức cao tạo thuận lợi cho lúa xuân phát triển nhanh. Hiện hầu hết lúa của huyện đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rõ. Cảnh đồng thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình trải rộng một màu xanh mướt của lúa non. Trên cánh đồng, nông dân tiến hành tỉa dặm, bón phân, cắt cỏ bờ, phun thuốc phòng trừ ốc bươu vàng. Bà Trần Thị Ân, thôn Tây Hồ chia sẻ: Gia đình bà gieo cấy 4 sào lúa, bằng giống lúa T10. Hiện lúa lên đều, đẹp, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Theo khuyến cáo của HTXNN xã Hòa Bình, bà Ân không chủ quan mà tập trung bón thúc đợt 2 đúng lịch với lượng phân NPK còn lại để lúa phát triển tốt. Bà tiến hành

dọn sạch cỏ bờ, thu gom tiêu hủy những chòm mạ dư thừa để hạn chế nguồn bệnh. Đặc biệt, do thời tiết mưa ẩm kéo dài, ruộng lúa của gia đình bà Ân đã xuất hiện bệnh đạo ôn rải rác. Nhằm ngăn ngừa bệnh đạo ôn phát triển lây lan ra diện rộng, bà Ân nghe tư vấn kỹ thuật của HTXNN và tiến hành phun thuốc phòng trừ kịp thời... Trên cùng cánh

đồng thôn Tây Hồ, ông Bùi Thanh Nhân có nỗi lo khác. Ông Nhân cho biết: Lúa của gia đình ông phát triển khá tốt, chưa có sâu bệnh phát sinh. Ông đang tiến hành tập trung bón thúc lần 2. Tuy nhiên, lúa bị chuột cắn phá gây hại mạnh. Từ đầu vụ đến nay, ông và các hộ trong thôn đã tổ chức rải bã đánh chuột đồng loạt 3 lần nhưng chuột vẫn

gây hại. Do đó, ông Nhân dùng phân gà hoai mục để bón thúc cho lúa, vừa tạo nguồn phân hữu cơ, tốt cho cây lúa và đất, vừa dùng phân gà như một "bì quyết" để đuổi chuột... Ông Đoàn Văn Hà, Giám đốc HTXNN xã Hòa Bình cho biết: Bón thúc tập trung sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng suất lúa. HTXNN hướng dẫn nông dân không

bón đạm đơn mà sử dụng các loại phân bón NPK chuyên thúc có đủ thành phần đạm, lân, kali với tổng lượng từ 10 - 12kg/sào để bón 2 đợt, trong đó đợt 1 bón 2/3 lượng phân, đợt 2 bón toàn bộ lượng phân còn lại. Hướng dẫn bà con năm nay tăng lượng phân 10 - 15% so với mọi năm. HTXNN cung ứng đầy đủ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con chăm sóc, bảo vệ lúa; chỉ đạo tổ nông giang thường xuyên vận hành các trạm bơm để bảo đảm nước tưới cho lúa. Ngoài ra, HTXNN phối hợp với các ngành chuyên môn theo dõi sát sao đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh phát sinh.

Bà Lê Thị Thu Hồi, Quyền Trùm Trại Trống và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư cho biết: Thời tiết đầu vụ xuân năm nay, nền nhiệt độ và độ ẩm cao, ánh sáng yếu, rất phù hợp, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển, tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra đồng ruộng, chúng tôi phát hiện bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên diện tích lúa cấy sớm, ở một số giống nhiễm như BC15, Q5, nếp, TBR225, Bắc thơm... Bệnh xuất hiện rải rác tỷ lệ 3%, nơi cao từ 10 - 15%, cá biệt trên 20%, đặc biệt đã xuất hiện một số ổ lùn lụi. Các vết bệnh đều là vết mới, cấp tính, đang hình thành và phát triển. Điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài như hiện nay, dự kiến từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4,

bệnh đạo ôn có nguy cơ phát sinh và gây hại nặng trên diện rộng. Do đó, chúng tôi đã tham mưu cho huyện và các địa phương tập trung tuyên truyền nông dân thường xuyên thăm đồng, chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến của bệnh; phát động bà con vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy chòm mạ dư thừa, nếu có điều kiện rắc vôi bột xung quanh bờ ruộng là tốt nhất. Bà con cần chú ý chăm sóc, bón phân cân đối, hợp lý để cây lúa khỏe, tránh bón đạm đơn, sử dụng phân qua lá và các loại kích thích sinh trưởng, gây ra tình trạng tốt "lốp" để sâu bệnh. Đặc biệt, các HTXNN luôn chủ động điều tiết nước hợp lý, đối với những ruộng chớm bị bệnh, tuyệt đối không để ruộng khô hạn vì bệnh tuyến trùng dễ gây hại bộ rễ lúa. Khi ruộng bị nhiễm bệnh với tỷ lệ từ 3 - 5% trở lên, khuyến cáo nông dân dùng một trong các loại thuốc đặc trị như Filia 525SE, Katana20SC, Bump 650WP... để phun phòng trừ; sau 5 - 7 ngày cần kiểm tra lại, nếu có vết bệnh mới, phải phun thuốc lần 2. Cùng với phòng trừ bệnh đạo ôn, Trại phối hợp với các HTXNN tuyên truyền nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để đánh bắt, ngăn ngừa chuột, ốc bươu vàng gây hại và phát hiện sớm, xử lý kịp thời các loại sâu bệnh khác có thể phát sinh, tránh lây lan thành dịch, bảo vệ an toàn lúa xuân đầu vụ.

QUYNH LƯU

THÀNH PHỐ Triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất khu dân cư mới xã Vũ Phúc

UBND thành phố vừa họp triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Vũ Phúc.

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Vũ Phúc đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 76 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế, giai đoạn 1 với 37 hộ; thời gian hoàn thành trước ngày 26/3/2019. UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, bảo đảm đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

ĐỨC DỪNG

Tuyên dương gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Tân Hòa (Vũ Thư), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên huyện Vũ Thư phối hợp tổ chức lễ báo công dâng Bác và tuyên dương gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi.

Triển khai phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, thời gian qua, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ trên 29 tỷ đồng, hỗ trợ 3 thanh niên số vốn 150 triệu đồng và trao tặng 2 "công trình khởi nghiệp" trị giá 12 triệu đồng nhằm hỗ trợ, khích lệ thanh niên phát triển kinh tế. Nhờ đó, phong trào thu hút đông đảo thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. Đến nay, toàn huyện có 18 trang trại, 205 gia trại, 270 cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ, thu nhập bình quân từ 50 - 150 triệu đồng/năm, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần tích cực nâng cao thu nhập cho thanh niên, gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Trong 5 năm từ năm 2014 - 2019, Huyện có 5 thanh niên vinh dự được nhận giải thưởng Dâng hương Cửa do Trung ương Đoàn trao tặng các gương thanh niên phát triển kinh tế giỏi lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và cán bộ, đoàn viên thanh niên đã dâng hương, báo công với Bác. Cũng dịp này, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên huyện tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Thanh niên Vũ Thư lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên quê hương". Tại đây, 20 thanh niên phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn huyện đã được vinh danh, được lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy Vũ Thư trao tặng bằng khen, quà lưu niệm.

HA PHƯƠNG

Kết nạp 498 đoàn viên công đoàn

Với mục tiêu phấn đấu thành lập 11 tổ chức công đoàn cơ sở và phát triển 3.300 đoàn viên trong năm 2019, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ điều kiện, đăng ký xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển công đoàn ngoài nhà nước. Trong quý I/2019 đã có 4 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước được thành lập, kết nạp 498 đoàn viên thuộc liên đoàn lao động các huyện Tiên Hải, Vũ Thư, Thái Thụy.

NGUYỄN CƯỜNG

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn trường học

Trong thời gian qua, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, song tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Để bảo đảm bữa ăn cho học sinh bản trú, ngành Giáo dục đang thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp cho

các trường học trong thời điểm hiện nay. Đồng chí Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Không chỉ các trường tiểu học, trường mầm non mà các nhóm nhà trẻ độc lập cũng cần được kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cho bữa ăn của trẻ. Trước diễn biến của dịch bệnh tả lợn châu Phi hiện

nay, Sở yêu cầu các trường tiểu học và các cơ sở giáo dục mầm non làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết về dịch, đồng thời cập nhật các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh ở người và động vật trên các kênh thông tin đại chúng. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp cho

các bếp ăn bán trú hiện nay, yêu cầu các nhà cung cấp thực phẩm ký cam kết không cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn cho các nhà trường. Đồng thời, các nhà trường phải sử dụng các loại thực phẩm đa dạng, phong phú, bảo đảm chất lượng và dưỡng chất bữa ăn cho trẻ, thực hiện nghiêm quy định về lưu mẫu thức ăn. Nếu có bất thường về sức khỏe của học sinh từ nguyên nhân bữa ăn bán trú phải tích cực phối hợp với ngành Y tế để kịp thời khắc phục.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Trường (Tiên Hải) cho biết: Mặc dù trên địa bàn tỉnh có nhiều xã đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi song nhà trường không quay lưng với thịt lợn bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi của nhiều hộ gia đình, quan trọng hơn đó là ảnh hưởng đến bữa ăn của trẻ. Thịt lợn là thực phẩm chủ yếu trong bếp ăn bán trú và được nhiều trẻ yêu thích, nếu bỏ

thịt lợn mà thay bằng các thực phẩm khác như bò, cá, tôm thì tiền ăn bán trú sẽ tăng hơn. Hơn nữa, cá, bò, gà, tôm hay bất kỳ loại thực phẩm nào nếu như không được kiểm soát chặt chẽ thì khó có thể khẳng định đó là thực phẩm an toàn. Hiện nay, thịt lợn là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường cũng như phụ huynh. Để bảo đảm bữa ăn cho trẻ, hàng ngày, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Văn Trường thường xuyên xuống bếp kiểm tra các loại thực phẩm do nhà cung cấp mang đến. Cô giáo Nguyễn Thị Hà cho biết thêm: Việc ký cam kết cũng chỉ là cơ sở pháp lý, còn việc kiểm tra thường xuyên mới là việc chúng tôi chú trọng hơn cả. Ngoài kiểm tra bằng mắt thường, chúng tôi còn sục thực phẩm bằng máy sục ozon trước khi chế biến. Đồng chí Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Phòng đã sớm chỉ đạo bằng công văn đến tất cả các trường học và cơ sở giáo dục trong huyện về việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh; kiên quyết không để thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm dịch có nguy cơ mất an toàn xâm nhập vào trường học.

Tại Kiến Xương, ngay từ đầu tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường

tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú. Sử dụng các loại thực phẩm đa dạng, phong phú, bảo đảm lượng và dưỡng chất bữa ăn cho học sinh; thực hiện nghiêm túc quy định về lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh đó, Phòng cũng yêu cầu các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh biết về bệnh dịch tả lợn châu Phi, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nghi bị bệnh, thịt lợn bệnh. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) chia sẻ: Không chỉ kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn, thời điểm này, khâu chế biến thức ăn cũng được nhà trường giám sát chặt chẽ. Sau mỗi bữa ăn của học sinh, nhà trường chú trọng hơn trong việc dọn rửa sạch sẽ khu vực ăn và nhà bếp, bát đĩa được khử trùng, phơi khô...

Thái Bình là tỉnh nằm trong vùng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều phụ huynh lo lắng, song trước những giải pháp mà ngành Giáo dục đang thực hiện sẽ góp phần bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục độc lập.

ĐẶNG ANH



Đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Đề Thám kiểm tra thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn nhà trường.

Vận Trường nỗ lực dập bệnh dịch tả lợn châu Phi

Là xã đầu tiên của huyện Tiên Hải phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện nay xã Vận Trường đang khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch và ngăn ngừa lây lan. Ngày 20/3, hộ gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở thôn Bắc Trạch 1 và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Rạng Đông thông báo với chính quyền địa phương về hiện tượng đàn lợn của nhà mình ốm, chết bất thường. Ông Tuấn cho biết: Đàn lợn nhà tôi có 31 con. Một số con có hiện tượng sốt, bỏ ăn từ ngày 18/3, tôi mua thuốc kháng sinh và giảm sốt về điều trị, tuy nhiên, hai ngày sau thì có 3 con bị chết và có thêm lợn

bị ốm. Nắm bắt được tình hình dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp tập thời gian qua nên tôi đã báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình lợn ốm, chết tại xã Vận Trường, các cơ quan chức năng của huyện đã xuống kiểm tra, xác minh thông tin và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Bà Lê Thị Phương Lan, Trùm trường Trại Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Đàn lợn của hai hộ gia đình trên đều có hiện tượng nôn, sốt cao, bỏ ăn, nằm một chỗ, sau đó thì chết. Cán bộ chuyên môn của Trại đã lấy 5 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Đến 15 giờ

ngày 21/3 có kết quả, số lợn ốm, chết dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ông Nguyễn Hữu Phụng, Chủ tịch UBND xã Vận Trường cho biết: Toàn xã có hơn 300 hộ chăn nuôi với gần 1.700 con lợn. Sau khi phát hiện ổ dịch phát sinh trên địa bàn, địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, huy động nhân lực, vật lực tập trung dập dịch; nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ số lợn ốm, chết và nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hàng ngày tổ chức phun hóa chất, rắc vôi bột tiêu diệt khuẩn trùng nơi phát sinh ổ dịch, các khu vực chăn nuôi, địa điểm giết mổ gia súc,

chợ, nơi công cộng trên địa bàn toàn xã. Tổ chức chốt chặn các điểm giáp ranh, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát, phun hóa chất tiêu diệt, khử trùng các phương tiện ra vào để ngăn chặn dịch lây lan. Đến nay, toàn xã đã sử dụng 67 lít hóa chất và 3 tấn vôi bột để xử lý ổ dịch và phục vụ cho công tác tiêu diệt, khử trùng, phòng, chống dịch trên địa bàn.

Nhằm giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ về bệnh dịch tả lợn châu Phi, địa phương đã tuyên truyền 2 lần/ngày trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ đàn

lợn, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, quản lý chặt chẽ người ra vào khu vực chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn cho đàn lợn. Đối với những hộ có lợn ốm, chết cần thực hiện ngay việc tiêu hủy thức ăn dư thừa, không được tích trữ hoặc cho các hộ chăn nuôi khác. Địa phương cũng tuyên truyền để người dân biết cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy nên khi phát hiện lợn có biểu hiện ốm, chết bất thường, các hộ phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn xử lý tiêu hủy, không giấu dịch, không bán chạy lợn ốm, lợn chết. Địa phương cũng nhân công rà soát, thống kê, nhắc

nhở các hộ buôn bán, kinh doanh, giết mổ lợn trên địa bàn không mua bán, tiêu thụ lợn ốm, lợn chết, vận chuyển ra vào địa bàn.

Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Vận Trường, bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ sớm

được ngăn chặn, không chết, không phát sinh, lây lan gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

THANH HUYỀN



Xã Vận Trường huy động lực lượng vôi bột để thực hiện tiêu diệt, khử trùng.